

เรื่อง ชี้แจงงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2566  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566 สำหรับงวดสามเดือน  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงสาเหตุและผลการดำเนินงานดังนี้

- รายได้จากการรับจ้างผลิต สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มีจำนวน 707 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับ 1,065 ล้านบาท ของไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เนื่องจากปริมาณงานรับจ้างผลิตที่ดำเนินการและสามารถรับรู้รายได้ในปี 2566 น้อยกว่าปี 2565 อย่างไรก็ดี งานบริการหรือถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันได้เริ่มดำเนินการในไตรมาสปัจจุบัน รวมถึงยอดขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 174 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยังไม่สามารถรับรู้รายได้งานบางส่วนได้เพราะยังไม่ครบเงื่อนไขการเรียกเก็บค่างานตามสัญญา แต่มีต้นทุนจากการเร่งงานเกิดขึ้นแล้ว ประกอบกับปริมาณงานที่ยังคงไม่เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนการรับจ้างผลิต จำนวน 31 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 31
- ในไตรมาสปัจจุบันบริษัทรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนรับรู้ขาดทุนฯ 1 ล้านบาท
- ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อตลาดลงทุนทั่วโลก ทำให้มูลค่าเงินลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนปรับตัวลง โดยบริษัทต้องรับรู้ขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน จำนวน 35 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 สถานการณ์ต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 17 ล้านบาท แต่สามารถรับรู้กำไรฯ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จำนวน 19 ล้านบาท
- จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทแสดงผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 90 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ที่มีกำไรฯ 54 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพัตรา ยังตรง)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน